

## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

การปฏิบัติงานที่บริษัท ไอดีจี จำกัด เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 งานที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่เป็นการคิดคาเร็คเตอร์ คิดแคปชั่น คิด Concept ของสติ๊กเกอร์ไลน์ รวมไปถึงการคิดกิจกรรมต่างๆในงาน Event ทำให้ผู้จัดทำได้รับประสบการณ์ใหม่ในการทำงานจริง และได้เรียนรู้แนวคิดที่แปลกใหม่ในการคิดงานแต่ละชิ้น จึงทำให้ได้ชิ้นงานที่ตรงตามเป้าหมายของงานอย่างถูกต้องและทันเวลากับงานที่ได้รับมอบหมาย ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นการทำงานเป็นทีม ได้นำศักยภาพที่มีจากการเล่าเรียนมาใช้ในด้านการทำงานจริงทำให้เกิดความสนใจในการหาแนวคิดใหม่ๆเพิ่มขึ้น ได้ฝึกค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเองซึ่งจะได้มีแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อคิดงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่สำคัญได้ฝึก การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น ต้องทำตัวเองให้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ในการคิดและออกแบบ ได้ฝึกทักษะการเรียบเรียงข้อมูลรวมไปถึงการใช้โปรแกรม Power Point , Excel , Adobe Illustrator , Adobe Photoshop ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ที่ได้ศึกษา มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งในการคิดและออกแบบงานต่าง ๆ นั้น ก็ได้รับคำติชมจากผู้มีประสบการณ์มากมาย เช่น การคิดคาเร็คเตอร์ที่เหมาะสมกับแบรนด์ต่างๆ การคิดแคปชั่นที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการคิดกิจกรรมที่น่าสนใจในงาน Event เป็นต้น เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ผู้จัดทำนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในการทำงานในอนาคตต่อไป

#### 5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

5.2.1 ในการทำงานนั้นมีอุปสรรค เกี่ยวกับการไม่ทราบความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในการทำงาน การเข้าประชุมแต่ละครั้งอาจรับรู้ความต้องการของลูกค้าได้ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้าในการทำงาน

5.2.3 ได้พัฒนาทักษะและเทคนิคในการคิดอย่างสร้างสรรค์และการใช้โปรแกรมต่างๆในการทำงาน ซึ่งทำให้การทำงานมีความรวดเร็วและประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก

5.2.3 งานที่ได้รับมอบหมายเป็นการทำงานจริง และนำไปใช้จริง ซึ่งต้องทำงานอย่างมีระเบียบเป็นแบบแผนเป็นขั้นตอน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รวมไปถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดและออกแบบงาน

### 5.3 สรุปผลรายงานการจัดทำรายงานสหกิจศึกษา

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาเล่มนี้ ผู้จัดทำได้เรียนรู้วิธีการผลิต Sticker Line แบบ Creator Market ของบริษัท Idigi ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการคิดคาแร็คเตอร์ การคิด Concept การคิดคำของ Sticker Line รวมไปถึงแนวคิดก่อนการผลิต Sticker Line ของบริษัท Idigi ตั้งแต่ได้รับบริฟ จนถึงขั้นตอนการเสนอแนวคิด Sticker Line ให้กับลูกค้า เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การผลิต Sticker Line แบบ Creator Market ใช้เป็นแนวทางในการเดินไปถึงเป้าหมาย ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการพัฒนาสู่อาชีพ และเรื่องรายละเอียดต่างๆของการทำงานอีกมากมาย การทำรายงานเล่มนี้ยังได้ ทบทวนความรู้ในการทำงาน ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ๆ ความอดทน ความรอบคอบ และทำให้เราเป็นคนที่มีความละเอียดในการทำงานมากขึ้น

### 5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับรายงานการจัดทำรายงานสหกิจศึกษา

ข้อเสนอแนะของรายงานเล่มนี้ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่อง ขั้นตอนการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ของบริษัท ไอดิจิ ในเครือบริษัท ดับบลิว พี ครีเอชั่น กรุ๊ป (The process of creating Line Sticker for the company Idigi affiliated the company W.P. Creation group) ใน ตำแหน่ง ครีเอทีฟ ผู้ที่สนใจควรต้องคอยหาดูงานต่างๆของคนที่มีประสบการณ์หรือการดู สื่อต่างๆที่กำลังนิยม หรือเป็นเรื่องที่คนกำลังให้ความสนใจอยู่ในขนาดนั้นให้มากเพราะจะ ทำให้ผู้ที่ต้องการศึกษานั้นมีความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดที่ดีจากการดูสื่อหรืองานต่างๆได้ เพราะตำแหน่งนี้คือการทำงานให้มีความน่าสนใจ การสื่อสารอารมณ์ต่างๆ ผ่านคาแร็คเตอร์สติ๊กเกอร์ไลน์ และรวม ไปถึงเรื่องคำศัพท์เฉพาะทางที่ต้องใช้ในการทำงาน หรือการรับบริฟมาจากลูกค้าในกรณี ที่ถ้าเรา

รับ บริฟมาเป็นภาษาอังกฤษถ้าเราไม่รู้เรื่องคำศัพท์ก็จะทำงานลำบาก และไม่ตรง ความต้องการของลูกค้า เพราะฉะนั้นภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง และการนำเสนองาน ให้กับลูกค้านั้นก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่สนใจจะทำงานตำแหน่งนี้ ในส่วนของรายงานเล่มนี้ก็ได้มีข้อมูลรายละเอียด ความสำคัญของตำแหน่งนี้ไว้เพื่อผู้ที่สนใจได้ทำการศึกษา และยังมีทฤษฎีหรือวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่นี้และ ยังมีวิธีการทำสตีกเกอร์ไลน์รวมถึงมีเทคนิคอีกมากมายในการคิดคาแรคเตอร์ หรือ ไม่ว่าจะ เป็น เรื่อง ทักษะการออกแบบ หรือ การสื่อสาร ไว้ศึกษาเพื่อนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน้าที่การงาน ของตำแหน่งนี้ ในการผลิต Sticker Line ต้องมีการผูกบัญชี หรือ สมัครบัญชี PayPal ซึ่งในรายงานเล่มนี้ ไม่ได้กล่าวถึง ควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะเริ่มต้นผลิต

ผู้จัดทำได้หวังว่ารายงานเล่มนี้จะให้ประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่มากก็น้อย ขอขอบพระคุณที่ สนใจในรายงานเล่มนี้

วิธีการคิดและการออกแบบ ยังมีอยู่อีกมากมายในการคิดสร้างสรรค์ผลงาน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จากการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต และหาแนวคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาต่อไป